



กำหนดการสอน

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32103
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ของ

นายปฐมวุฒิ บุตรศรี
ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม

คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส32103

จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ การนับและเทียบศักราชสากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมยุคโบราณ อารยธรรมของโลกตะวันตก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมในตะวันออกกลาง อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน อารยธรรมของโลกตะวันออก อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อกัน เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลาง ระบอบการปกครองแบบฟิวดัล สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เหตุการณ์สำคัญในสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน การสำรวจทางทะเล การล่าอาณานิคม การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม แนวคิดสังคมนิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่นำไปสู่ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามโลกเย็น องค์การระหว่างประเทศ และสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.4-6/1

ส 4.2 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4

รวม 5 ตัวชี้วัด

โครงการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2564

การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส32103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นายปฐมวุฒิ บุตรศรี

อัตราส่วนของคะแนนระหว่างภาค : คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค = 60 : 20 : 20

อัตราส่วนของคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ : ทักษะ : คุณลักษณะฯ = 30 : 10 : 20

หน่วยการเรียนรู้	สาระสำคัญ	มฐ. ตัวชี้วัด	ชม.	คะแนนระหว่างภาคผลการเรียนรู้				F	คุณลักษณะ/สมรรถนะ
				K	P	A	M		
1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล	1. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 2. การนับและเทียบศักราช 3. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ตะวันตกและตะวันออก	ส 4.1 ม.4-6/1	3	10	5	5	10	3	<input type="checkbox"/> มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน <input type="checkbox"/> ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
2. วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล	1. ความสำคัญและประโยชน์ของวิธีการประวัติศาสตร์ 2. ขั้นตอนของวิธีการประวัติศาสตร์ 3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล	ส 4.1 ม.4-6/2	3	10	5	10	10	3	<input type="checkbox"/> มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน <input type="checkbox"/> ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
3. อารยธรรมตะวันตก	1. อิทธิพลของอารยธรรมของตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 1.1 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 1.2 อารยธรรมอียิปต์ 1.3 อารยธรรมในตะวันออกกลาง 1.4 อารยธรรมกรีก 1.5 อารยธรรมโรมัน	ส 4.2 ม.4-6/1	10	20	5	15	25	6	<input type="checkbox"/> มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน <input type="checkbox"/> ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
4. อารยธรรมตะวันออก	1. อิทธิพลของอารยธรรมของตะวันออกที่มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก - อารยธรรมจีนโบราณ - อารยธรรมอินเดียโบราณ 2. การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลที่มีต่อกัน	ส 4.2 ม.4-6/1	6	15	5	10	15	6	<input type="checkbox"/> มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน <input type="checkbox"/> ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี

